

## Activity/Lecture

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ:	โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" ครอบคลุม 50 ปี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ที่มาและความสำคัญ:	<p>ภารกิจหลักในการจัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการของภาควิชาศึกษาศาสตร์นั้น เป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินั้น</p> <p>ในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์จะ ดำเนินการจัดเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อชี้ให้เห็นว่าการศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศมุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานศึกษาศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาร่วมบรรยาย พร้อมทั้งผู้ประสบความสำเร็จจริงในการนำความรู้ศึกษาศาสตร์ไปบูรณาการกับงานในสายอาชีพ จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้จะมีการจัดทำโปสเตอร์เพื่อ ประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</p>
ช่วงเวลาที่เกิดกิจกรรม/โครงการ	วันที่ 12 ธันวาคม 2562
สถานที่เกิดกิจกรรม/โครงการ:	ห้องประชุม ชั้น 5 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
วัตถุประสงค์:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อจัดงานเสวนาวิชาการครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</li> <li>2. จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</li> </ol>
รูปแบบการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประชุมประสานงานคณะทำงาน เพื่อดำเนินการกำหนดกิจกรรมมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์การจัดงาน</li> <li>3. ดำเนินเสวนาวิชาการ เรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"</li> <li>4. จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์งานครบรอบ 50 ปี ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์</li> <li>5. ติดตามผลการดำเนินโครงการโดยพิจารณาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม</li> </ol>
กลุ่มเป้าหมาย/ กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรม:	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม:	119 คน
ผลลัพธ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อ:	ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีสัมพันธภาพร่วมกันในการร่วมมือต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Web link อ้างอิงการ ดำเนินงาน:	<a href="https://sh.mahidol.ac.th/?p=8193">https://sh.mahidol.ac.th/?p=8193</a>

## Activity/Lecture

หัวข้อ	รายละเอียด
<p>รูปภาพประกอบ:</p>	 
<p>SDG goal ที่เกี่ยวข้อง:</p>	<p>เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ปันฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมา ใหม่ และหยุดการสูญเสียมลภาวะทางชีวภาพ</p>